



Title :	มพล. MOU กรีนวิง ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
Subject Heading 1 :	MOU
Subject Heading 2 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Source :	สื่อ/สิ่งพิมพ์, 25 ก.ย. 2011 สหประชาชาติเมืองเชียงใหม่ 1/10
Date :	8 Sep. 2011

มพล. MOU กรีนวิง ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident กรีนวิง ร่วมกับเอพี ฮอนด้าจับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ

อ่านต่อหน้า 10

*** มพล. MOU กรีนวิง**
...ต่อจากหน้า 1...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด ร่วมกับบริษัท กรีนวิง มาเก็ดติ้ง จำกัดและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจตามโครงการ อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident ขึ้น ณ หอประชุมอาคารสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธี เช่น นายอานันท์ วิทยานุกูล ปลัดจังหวัด เชียงราย พ.ต.ท.มงคล สัมภาวผล สก.เมือง เชียงราย ดร.อรรณพ พรประภา รองประธานกรรมการ บ.เอพี ฮอนด้า จำกัด รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณวราภรณ์ พรประภา คุณสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บ.เอพีฮอนด้า จำกัด รวมทั้งนศ.ชั้นปีที่1จาก ม.แม่ฟ้าหลวงกว่า 1,200 คนร่วมพิธี

โครงการดังกล่าวนี้ นพ.กอบชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนวิงมาเก็ดติ้งจำกัด เชียงราย กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของทั้งสามฝ่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัทเอพีฮอนด้า จำกัดและบริษัท กรีนวิงมาเก็ดติ้ง จำกัดเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีสถิติน้อยลงมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งทางบ.เอพี ฮอนด้า ได้สนับสนุนการฝึกอบรมให้กับอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาการครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดจนสนับสนุนในการประกอบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาด้วย

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีแม่แม่มฟ้าหลวง กล่าวในโอกาสเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยินดีและเต็มใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ การเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขับขี่ที่ไม่ถูกวิธีและครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะได้เรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้อง ขอให้ทุกคนตั้งใจและปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยลงเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น Zero Accident ในที่สุด

เวลาต่อมา นายอาณัติ วิทยานุกูล ปลัดจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีกล่าวในนามจังหวัดเชียงราย ขอแสดงความชื่นชมที่ กรีนริงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรีนริง เชียงรายเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้เรื่องลดอุบัติเหตุเป็นวาระแห่งชาติในปี 2554 ด้วยโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จจำต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเช่น ตำรวจ สถานีศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนเยาวชนและผู้ปกครองทุกท่าน วันนี้มุ่งมาที่เยาวชนในสถานศึกษา ผู้ใหญ่ใจดีได้ให้ความสำคัญของการลดอุบัติเหตุจึงมีโครงการนี้ เยาวชนไม่มีความรู้ทักษะในการขับขี่ยานพาหนะเป็นสิ่งอันตรายมาก โดยเฉพาะเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยว รถยนต์ใช้ความเร็วสูงเมื่อผ่านเขตเมืองจะมุ่งสู่ชายแดนผ่านบริเวณสถานศึกษาจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยจึงต้องระมัดระวัง วันนี้การขับขี่รถจักรยานยนต์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ

ดังนั้นโครงการนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายก็ต่อเมื่อทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันผลักดันให้

ประสบผลสำเร็จเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยลงและจะเป็นแนวทางให้ บริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด ได้เอาไปดำเนินการในจังหวัดอื่นต่อไป